



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๒๑ มูลค่าข่าว ๓๕๕.๑๙๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พันธกิจ ‘มูลนิธิครอบครัวพอเพียง’ สร้างเลือดใหม่ หัวใจ ‘พอเพียง’

วิถีที่เร่ร่อนของคนในสังคมปัจจุบันบ่อยครั้งที่ทำให้ “ไม่มีเวลา” ให้กับสิ่งที่อยากกระทำ เช่นการรวมตัวเป็น “มูลนิธิครอบครัวพอเพียง” ที่สมาชิกหลายๆ คนก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม จึงหันมาทำรวมตัวกันกระทำการกิจครั้งสำคัญ สร้างครอบครัวพอเพียงเพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พูนทรัพย์ มณีศรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่หมาด จัดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เล่าถึงที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิว่า เกิดจากความตั้งใจมานานแล้วของสมาชิกที่อยากทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม หลายคนเคยเกษียณอายุราชการแล้ว จึงมีเวลามากขึ้นที่จะทำตามความฝัน

“แรงจูงใจสำคัญที่สุดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้นเป็นจุดร่วมสำคัญของผม กรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เริ่มมาจากสมัยที่รับราชการ ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นประจำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปี พ.ศ.2545 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตรประจำวัน รวมทั้งได้เผยแพร่แนวคิดนี้ไปยังครอบครัวและบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะ ‘ให้รู้จักพอ’

แรงจูงใจส่วนที่สองมาจากข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวโดยตรง ส่วนที่สามจากคุณอริสรี พิพัฒน์นรา ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตราชวินิต ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์ อดีตครูใหญ่



อบรมโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตราชวินิต ที่ได้เล่าให้ศิษย์เก่าฟังว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถามคุณหญิงว่า “ลูกๆ ราชวินิตไม่ไหนกันหมด ทำอะไรกันบ้าง”

คุณอริสรีจึงได้ริเริ่มจัดทำและเป็นบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง รวมทั้งสร้างแมสคอต “ครอบครัวพอเพียง” ขึ้นจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ใช้ในนิตยสารดังกล่าว รวมทั้งใช้กิจกรรมตามโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ เช่น โครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษา หรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มจิตอาสา ครอบครัวพอเพียง เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากแรงจูงใจทั้งสามส่วน จึงได้เกิดมูลนิธิขึ้น

พูนทรัพย์บอกและว่า นับเป็นเกียรติที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียงมี **นายวัลลภ พลอยทับทิม** อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาการสังคมและสวัสดิการของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานด้านครอบครัวเป็นอย่างดี



มากับแม่เปาะอาเมูลนิธิ ท่านได้ให้แนวคิดและสนับสนุนรวมทั้งช่วยเหลือในด้านการประสานงานหาทุนประเดิมในการก่อตั้งมูลนิธิ

มี **ดร.สมรสน ตันติเวชกุล** ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้ง ท่านรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ และยังมีข้าราชการและอดีตข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหลายท่าน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ มาร่วมเป็นกรรมการ

ส่วนการจัดกิจกรรม มูลนิธิจะมุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจำวันได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ โดยมีทีมงานที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นกำลังหลักสำคัญ บนพื้นฐานของความพอเพียง

“เป้าหมายสุดท้ายคืออยากให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน ยึดมั่นในพระราชดำรัส



บำเพ็ญประโยชน์ที่บ้านครูบุ๋ม ชุมชนตึกแดง บางซื่อ





พุทธทรัพย์ มณีศรี

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็ม เสียด้วยซ้ำ” แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

ดังนั้น ไม่ว่าจะอีก 10 ปี 100 ปี เด็กและเยาวชนทุกคนที่เกิดมาและเติบโตขึ้น ต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบเหมือนที่คนไทยได้รู้ซึ่งในรศพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉันทในฉันทนั้น

สำหรับงบประมาณสนับสนุน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนเดียวกันนี้บอกว่า มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน และส่วนหนึ่งมาจากผู้มีจิตกุศลซึ่งเห็นความสำคัญของครอบครัว โดยส่วนใหญ่จะนำมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านวิทยากร ค่าเดินทางและค่าอาหารของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานขาว บัญชีเลขที่ 109 072874 0 พร้อมทั้งเขียนชื่อและที่อยู่ไปโอนเงินไปให้มูลนิธิทางโทรสารที่ หมายเลข 0-2282-7883 หรืออาจส่งทางอีเมลที่ fosefpr@yahoo.com โดยทางมูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้

ติดตามได้จากนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ซึ่งวางจำหน่ายตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไป เช่น นายอินทร์ B2S แพร์พิทยา ซีเอ็ด เป็นต้น หรือติดต่อขอเป็นสมาชิกได้ที่ www.ariyaplus.com ทางไลน์ที่ 08-1935-8899 หรือเฟซบุ๊กที่ https://www.facebook.com/fosefpr หรือติดตามได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิที่ www.fosef.or.th

ช่วยกันคนละมือคนละไม้ สร้างเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง

ปัทมนิล ต้นข้าว